

Số:

*Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên vùng dân tộc thiểu số năm 2020**

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại văn số 2272/SNV-XDCQ&CTTN ngày 03/11/2020 về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo nội dung sau:

#### **1. Kết quả đạt được**

Năm 2012, đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên (CLPTTN) Việt Nam giai đoạn 2012-2020 vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi và coi đây là bộ phận cấu thành quan trọng trong nội dung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn không có ban hành các văn bản riêng về công tác tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện CLPTTN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Việc triển khai Kế hoạch của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn để thực hiện công tác tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, Ban cũng đã phối hợp với Chính quyền địa phương các huyện miền núi thực hiện công tác tuyên truyền cho đối tượng thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu tại cơ sở. Trong các hoạt động của Lãnh đạo Ban Dân tộc đều có kết hợp lồng ghép CLPTTN vào các chương trình, chính sách, đề án do ngành quản lý.

Ban Dân tộc tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Mục tiêu 2, tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai, thực hiện CLPTTN Việt Nam giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTĐB-XH ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đối tượng thụ hưởng. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có đối tượng là dân tộc rất ít người sinh sống.

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh, HĐND ban hành chính sách hỗ trợ cho sinh viên chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021, hiện nay đang triển khai thực hiện.

Về nội dung điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Kế hoạch triển khai, thực hiện CLPTTN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 790/QĐ-UBND 10/05/2016 “phân đầu đến năm 2020 100% cán bộ, công chức, viên chức là người Kinh trong độ tuổi thanh niên công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng được 01 thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác”: Trong những năm qua, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề các huyện miền núi mở các lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số. Đến nay khoảng 80% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức người Kinh sử dụng được 01 thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác.

Đối với đội ngũ công chức làm công tác Dân tộc cũng được quan tâm, đảm bảo phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện CLPTTN; trước hết là tạo điều kiện cho công chức người DTTS trong ngành được có nhiều cơ hội để học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cũng như lý luận chính trị.

## **2. Kế hoạch triển khai hoạt động trong thời gian đến**

Phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện miền núi nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Do đặc thù thanh niên vùng DTTS miền núi còn những hạn chế nhất định, vì vậy phải có hình thức hoạt động phù hợp, nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các sở ngành và UBND huyện về việc tuyên truyền xây dựng cho thanh niên vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; xây dựng gia đình văn hóa; thôn tổ dân cư văn hóa.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, các sở ngành và UBND huyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên là người DTTS ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; về việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và vật chất cho thanh niên vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; chú trọng tạo việc làm tại chỗ.

- Tiếp tục phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo, các sở ngành và UBND huyện chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh có chất lượng, gắn với ứng dụng khoa học

phục vụ cho việc giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các sở ngành và UBND huyện về việc từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

- Ban Dân tộc tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào DTTS.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, Thủy.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**